



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สาม

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สาม โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นการพิจารณาพระราชกำหนด จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ประกอบด้วย พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ โดยได้กล่าวถึงหลายประเทศทั่วโลกให้การยอมรับว่า ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ดี ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง พ.ร.ก. กู้เงินทั้ง ๓ ฉบับ จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศในขณะนี้ได้ พร้อมทั้งให้กำลังใจรัฐบาลในการแก้ไขวิกฤตนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ส่วนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศนั้น ขอชื่นชมรัฐบาลที่เร่งแก้ไขปัญหาได้อย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งหาแนวทางการป้องกันและเยียวยาประชาชนในประเทศและนอกประเทศให้ครบถ้วนได้มากที่สุด ทั้งนี้ พ.ร.ก. ทั้ง ๓ ฉบับได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางและบรรทัดฐานในการทำงานในอนาคตด้วย รัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารประเทศจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต ซึ่งมาตรการทั้งหมดที่ทางรัฐบาลได้ออกมานั้นล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องกระทำ แม้ว่าบางมาตรการจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นที่มาของความจำเป็นในการออก พ.ร.ก. ทั้ง ๓ ฉบับนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะต้องติดตามผลการดำเนินงานภายหลังจากการนำเงินไปใช้แก้ไขปัญหาแล้วด้วย ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกฯ อภิปรายถึงความผิดพลาดของรัฐบาลในการด้านบริหารจัดการ ส่งผลให้เกิดการกู้เงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท ซึ่งไม่มีแผนการบริหารจัดการชัดเจน รวมทั้งทำให้ภาคเกษตรตกต่ำ มีคนเดือดร้อนและร้องเรียนเป็นจำนวนมาก และจากวิกฤตในครั้งนี้ ทำให้เกิดกลุ่มหนึ่งรวย อีกกลุ่มหนึ่งยากจน โดยมาตรการเยียวยาที่รัฐมีให้ นั้น เป็นการเยียวยาในรูปแบบที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ได้เลือก รวมถึงเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด โดยการตรวจหาเชื้อ เพื่อรีบดำเนินการป้องกันและแก้ไข

ก่อนที่เชื้อจะแพร่ระบาดไปมากกว่าเดิม ซึ่งผู้นำการบริหารประเทศจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในประเทศรวมทั้งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกด้วย ส่วนประเด็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนั้นที่รัฐบาลมี ยังไม่มีความเข้มงวดเท่าที่ควร อาทิ การที่ประชาชนเข้าคิวรอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลที่ธนาคาร จะเห็นได้ว่าบางแห่งไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ นอกจากนี้การรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลยังไม่ทั่วถึง ประชาชนบางส่วนเข้าถึงการรับเงินเยียวยาได้ยาก ทำให้ขาดโอกาสที่จะได้รับเงินและยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาล จึงอยากขอเป็นกระบอกเสียงที่สะท้อนปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้กลับไปยังรัฐบาลด้วย พร้อมกันนี้ แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-๑๙ ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ เพราะขณะนี้ประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลควรหาวิธีแก้ไขโดยเร่งด่วน ส่วนมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทั้งการล็อกดาวน์ และการให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ถือว่าเป็นเรื่องถูกต้อง และเข้าใจว่าการปิดกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินเข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ อย่างไรก็ตาม การใช้เงินให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ ๒ ปัจจัย คือ ต้องสัมพันธ์กับการผ่อนคลายกิจกรรม และต้องทำให้เกิดผลทันที แต่มีข้อสังเกตว่า การกำหนดรายละเอียดใน พ.ร.ก. ไว้กว้าง ๆ อาจทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลควรเห็นด้วยและสนับสนุนให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อเข้ามาตรวจสอบรายละเอียด และทำงานคู่ขนานกับคณะกรรมการกลั่นกรองของรัฐบาล นอกจากนี้ การออก พ.ร.ก. ที่ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการมากกว่าประชาชนทั่วไป จะเห็นได้ว่ารัฐบาลประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าว่า ผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี หรือแม้กระทั่งการดูแลตราสารหนี้ ในขณะที่ประชาชนทั่วไปจะต้องรอการเยียวยาผ่านหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการรับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท หรือแม้กระทั่งคนไทยในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับเข้าไทยก็ต้องรอเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานถือเป็นกลุ่มถูกละเลยมากที่สุด ทั้งนี้ ในส่วนการกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ควรใช้วิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาส และสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดแรงงาน ก่อนที่จะเดินทางออกไปต่างประเทศ รัฐบาลควรจัดให้มีการตรวจเชื้อโควิดฟรี หรือนำบุคคลเหล่านี้เข้าไปฝึกฝีมือแรงงานเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน จากนั้นออกไปรับรองว่าเป็นแรงงานปลอดภัย ซึ่งหากทำเช่นนี้จะทำให้ตลาดแรงงานไทยได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคตได้ และพระราชกำหนดที่ออกมานั้นจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับ ๒ ปัจจัย ได้แก่ ๑. ต้องสัมพันธ์กับการผ่อนคลายมาตรการด้วย และ ๒. พระราชกำหนดต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทันที คือ การเกิดขึ้นของโครงการตามพระราชกำหนด ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ ทั้งนี้ การแก้ไขและเยียวยาสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ต้องให้เกิดผลทันทีโดยมีโครงการเป็นตัวชี้วัด แม้จะมีการกำหนดกรอบแผนงานในบัญชีแนบท้ายไว้ ๔ ด้าน แต่ไม่มีการเขียนแยกแยะวงเงินแผนงานแต่ละด้าน โดยมีแนวทางปฏิบัติให้แต่ละจังหวัดเสนอโครงการมาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จึงขอตั้งข้อสังเกตไว้ ๓ ข้อ ดังนี้ ๑. โครงการต้องระวังไม่ให้เป็นโครงการที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้รับเหมาหรือนำโครงการเก่ามาดำเนินการเขียนใหม่ให้เข้าเงื่อนไข ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ

เพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณฟื้นฟูที่จะได้ประมาณจังหวัดละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ๒. ควรมีสัดส่วนภาคประชาสังคมที่ทำงานติดตามปราบปรามการทุจริตให้เข้าร่วมในคณะกรรมการกั่นกรองการใช้เงินกู้ตามที่นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอประเด็นนี้ไว้ และ ๓. ควรเปิดเผยข้อมูลแต่ละโครงการที่มีการเสนอมา เพื่อความโปร่งใสมากขึ้น ควรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามการใช้จ่ายเงิน ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติอีกทางหนึ่งเพื่อรับประกันว่าโครงการทั้งหลายจะเกิดผลในทางการสร้างรายได้ และแก้ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากโควิด-๑๙ อย่างแท้จริง เพราะ พ.ร.ก.กำหนดเพียงว่า ให้รายงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณแต่หากตั้งคณะกรรมการวิสามัญสามารถดำเนินการตรวจสอบสอดคล้องไปพร้อมกับคณะกรรมการกั่นกรองได้ทันที

จากมาตรการที่รัฐบาลเยียวยาดูแลช่วยเหลือคนจำนวนมากที่ยังตกหล่นจากการดูแลและเข้าไม่ถึงระบบที่รัฐบาลกำลังดำเนินการในขณะนี้ อย่างเป็นธรรม แต่รัฐบาลควรทบทวนมาตรการดูแลเพื่อขยายระยะเวลาการเยียวยาดูแลประชาชนเหล่านี้ออกไป ทั้งการลดหย่อนหรือยกเว้นการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าเช่าที่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดูแล ไม่ว่าจะเป็นการเคหะแห่งชาติ ซึ่งงดเว้นเก็บค่าเช่า ๓ เดือน รวมทั้งมาตรการภาษีบุคคลที่รัฐบาลจัดเก็บ ในขณะนี้ฐานภาษีที่ต้องเสียสำหรับบุคคลธรรมดา ถ้าจะช่วยเหลือประชาชนรัฐบาลควรทบทวนการเสียภาษีโดยการขยายฐานภาษีออกไป พร้อมได้อภิปรายถึงการจัดสรรงบฯ จาก พ.ร.ก.เงินกู้ จำนวน ๔.๕ หมื่นล้านบาท สำหรับด้านสาธารณสุข โดยระบุว่า การจัดสรรเงิน ๔.๕ หมื่นล้านบาท คิดเป็น ๔.๕ เปอร์เซ็นต์ของ พ.ร.ก.เงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อย นอกจากนี้ยังขาดรายละเอียดที่จะใช้ในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของคนในจังหวัดชายแดนใต้ เช่น สสำรวจสถานที่กักตัวกว่า ๒๐ แห่งในจังหวัดชายแดนใต้ และประสานร่วมกับคณะกรรมการจังหวัดปัตตานีนานกว่า ๑ สัปดาห์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งมีบทบาทไม่น้อยกว่าโรงพยาบาลในจังหวัด ต้องแบ่งเวรและเวียนกันไปตามจุดตรวจ จุดคัดกรอง สถานที่กักตัว บางแห่งเคาะประตูบ้านร่วมกับ อสม. และที่สำคัญภาคใต้จะต้องตรวจมัสยิดด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยใจรัก ซึ่งจะดีกว่านี้หากมีอุปกรณ์ป้องกันสนับสนุน เพราะหลายพื้นที่ยังขาดหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์และชุดป้องกันพีพีอี นอกจากนี้ ยังให้ข้อคิดเห็นวามาตรการ “ความมั่นคงด้านสาธารณสุข” ต้องเดินควบคู่กับ “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม” ด้วยการแก้ปัญหาโดยใช้ พ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ และต้องมีรัฐสวัสดิการที่มีความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลประชาชน ไม่ใช่ประชาชนต้องขอใช้สิทธิกับรัฐ ซึ่งหากรัฐยังละเลยหน้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค นอกจากนี้ อยากให้รัฐนำแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีคลองชลประทาน แหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมขาดการดูแลตลอดระยะเวลา ๑๐ - ๒๐ ปี ตั้งแต่มีการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจคลองเล็ก หรือคลองไส้ไก่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดูแล จึงอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญด้วยการจัดเงินงบประมาณ ๔ แสนล้านบาทในการฟื้นฟูเศรษฐกิจตาม พ.ร.ก.นี้ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่โอนถ่ายภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดูแล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้พี่น้องเกษตรกร

ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีที่วุฒิสภา มีการหักเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ว่าในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่ได้หักเงินเดือน และไม่มีควมประสงค์ที่จะหักเงินเดือน เพราะ ส.ส. แต่ละคนได้ใช้เงินช่วยชาวบ้านมากกว่าปกติอยู่แล้ว นอกจากนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวชื่นชมบุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี และบุคคลเหล่านี้ก็ทำหน้าที่มาตลอดอยู่แล้ว ไม่ได้เพิ่มมีในช่วงโควิด-๑๙ อีกทั้งยังผ่านการอบรมที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คือ ไม่มีการทอดทิ้งบุคคลที่มีปัญหา ในส่วนของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบุว่า ดีใจที่ ส.ส. เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ แต่คนเหล่านี้ทำงานด้วยจิตอาสา อย่าทำให้เจตนาเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบุคคลที่เสียสละเจียบ ๆ เช่นกัน ดังนั้นขอให้แต่ละคนทำหน้าที่ต่อไป

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบข้อชี้แจง เกี่ยวกับการเยียวยาช่วยเหลือพระสงฆ์รูปละ ๔๐ บาท โดยมีพระสงฆ์ทั้งหมด ๔๐,๐๐๐ รูป ให้ทั้งหมด ๓๐ วัน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินช่วยเหลือของกองทุนวัดช่วยวัด ซึ่งกองทุนนี้เกิดจากการใช้เงินเดือนของพระสงฆ์ หรือที่เรียกว่า นิตยภัต ปีละ ๑ เดือน มอบให้เป็นเงินสด รวมเป็นกองทุน เพื่อช่วยเหลือในยามเดือดร้อนของหมู่พระสงฆ์ด้วยกัน ไม่ใช่เงินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือเงินงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งในเบื้องต้นรัฐบาลได้ช่วยเหลือพระสงฆ์และสามเณร ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัด มาเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันวิกฤตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จัดซื้อหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และเจลล้างมือ ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร โดยมีวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด จำนวน ๙๒ วัด วัดละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท วัดศูนย์กลางระดับอำเภอ จำนวน ๙๐๑ วัด วัดละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๖๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีพระภิกษุ สามเณร ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ กว่ารูป มีวัดประมาณ ๔๒,๐๐๐ กว่าวัด ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประชาชนไปทำบุญน้อยลงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งในขณะนั้นได้เกิดเหตุการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทำให้พระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้พระภิกษุ สามเณร ได้รับเงิน จำนวน ๑๐๐ บาท/วัน ให้เป็นเวลา ๒๐ วัน ซึ่งขณะนี้ได้มีการหารือกับกระทรวงการคลังใช้โมเดลเดียวกัน แต่จะลดจาก ๑๐๐ บาท ให้เหลือเพียง ๖๐ บาท/วัน ถ้าหากกระทรวงการคลังอนุมัติจะดำเนินการโอนให้วัดทันที เพื่อที่จะให้วัดนำไปดำเนินการเกี่ยวกับค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในขณะนี้ ได้มีโครงการตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีดำริตามความเชื่อในสมัยโบราณ โดยร่วมกันสวดมนต์ “รัตนสูตร” เพื่อขอจัดปัดเป่าภัยจากโรคระบาด และพ้นจาก

อุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วย ซึ่งมีวัดนาร่องในการประกอบพิธีสวดบทรัตนสูตร ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๑) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒) วัดบวรนิเวศวิหาร ๓) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ๔) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ๕) วัดยานนาวา ๖) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สำหรับในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ๑) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด นครศรีธรรมราช ๒) วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ๓) วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัด นครราชสีมา โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และในวันดังกล่าว พระภิกษุ สามเณร กอนามัย และนั่งเว้นระยะห่าง นอกจากนั้น ยังจัดให้มีโรงทานจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ซึ่งได้มีการสำรวจ แล้วพบว่า มีวัดที่จัดโรงทานทั่วประเทศ จำนวน ๑,๐๐๕ แห่ง ซึ่งในขณะนี้สามารถช่วยเหลือประชาชน ในด้านอาหารและถุงยังชีพวันละ ๓๐๑,๕๐๐ คน เฉลี่ยเป็นเงินจำนวน ๑๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท และสมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระบัญชาให้ไวยาวัจกรจัดกักปัยภณท์ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประทาน เป็นทุนประเดิมผ่านนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการให้สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดหาหน้ากากอนามัย ที่ได้มาตรฐานเพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับวัด ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ซึ่งแม้ว่าทางวัดจัดกิจกรรมต่าง ๆ แต่เมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาทางวัด ยังได้จัดให้มีการเวียนเทียนออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ นอกจากนี้ ยังได้มีการ จัดตู้พระทำ นำสุข เพื่อประชาชน และยังมีการจัดทำสวนครัวนำสุขพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับประชาชน จัดทำเป็นสวนครัวเพื่อปลูกพืชผัก นำไปบริโภค เมื่อมีเหลือสามารถนำไปจำหน่ายทำให้ประชาชนมีรายได้อีกด้วย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ว่ากระทรวงได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมได้ ๑๐.๔ ล้านราย ซึ่งได้ขออนุมัติ จ่ายเงินเยียวยาเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๓ เดือน จำนวน ๑๐ ล้านราย เมื่อนำรายชื่อมา ตรวจสอบจากบัตรประชาชนแล้วได้ข้อมูล ๘.๓ ล้านราย จึงได้เสนอกระทรวงการคลังให้พิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติ จากนั้นจึงได้ดำเนินการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โอนเงินให้กับ ประชาชนแล้วประมาณ ๖ ล้านราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาและประสานงาน ซึ่งคาดว่า ยังมีเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนทั้งที่เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีโอกาสทบทวนสิทธิ์ และยื่นจดทะเบียนใหม่แล้ว โดยทราบว่าเกษตรกรยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี จึงได้มอบหมายให้อาสาสมัคร และผู้นำชุมชนรับเอกสารของเกษตรกรและนำไปส่งมอบให้สำนักงานเกษตรอำเภอ โดยที่เกษตรกรไม่ต้องเดินทาง มาดำเนินการแต่อย่างใด ซึ่งจากกระบวนการที่ดำเนินการเชื่อว่าเกษตรกรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตาม ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับสิทธิ์การเยียวยาจนถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ และกระทรวงการคลังจะเข้าไปดูแลให้กับประชาชนอีกส่วนหนึ่งด้วย มั่นใจว่าการเยียวยาในภาคการเกษตรไป ได้ทั่วถึง เสียงตอรับ ที่ผ่านมามีส่วนตัวเข้าใจว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจรัฐบาลเห็นถึงความลำบากของ ประชาชน พยายามเข้าไปดูแลเยียวยาแต่ต้องคิดตรงกันอย่างน้อยว่ารัฐบาลประสงค์ให้ผู้ประสบภัยโควิด-๑๙

และเราจะมีมาตรการต่าง ๆ ดำเนินการตามมาตรการดูแลเกษตรกรจากภัยธรรมชาติเป็นคนละกรณีจากภัยโควิด-๑๙ ซึ่งกรณีภัยพิบัติจะเยียวยาทุกกรณี แต่สำหรับกรณีของโควิดนั้นมีเงินจำกัด ทำให้ข้าราชการบำนาญหรือพนักงานราชการไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้เพราะได้รับการดูแลจากภาครัฐอยู่แล้ว

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการส่งออกสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกทางบก ทางเรือ และทางอากาศซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มุ่งเน้นในช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผลทางการเกษตร โดยมีการส่งออกทางบกไปสู่ประเทศใกล้เคียงสามารถระบายสินค้าได้เป็นอย่างดี โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเจรจาเปิดด่านมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าทางการเกษตรผ่านช่องทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปสู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความคล่องตัวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้เจรจาผ่านแดนไปยังประเทศมาเลเซีย ทำให้ระบายสินค้าได้เป็นอย่างดี ส่วนช่องทางเรือ และทางอากาศยังติดขัดอยู่บ้าง ส่วนในกรณีตลาดออนไลน์โดยการใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในการระบายสินค้าได้เป็นจำนวนมาก จัดการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการขายในจีนถึง ๙ มณฑล ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์

เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปราย และคณะรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ สั่งพักการประชุม เวลา ๑๙.๕๐ นาฬิกา

พักประชุมเวลา ๑๙.๕๐ นาฬิกา
